

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 2/2559

เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I

ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิต จังหวัดขอนแก่น

หลักการและเหตุผล

เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) เป็นแนวทางของวิชาชีพที่กำลังได้รับความสนใจของเภสัชกรโรงพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายที่แน่วแน่ในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาลต่างๆ ในขณะเดียวกันคณะเภสัชศาสตร์กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในสาขาเภสัชกรรมคลินิกในระดับปริญญาตรี โดยให้มีสาขาที่เฉพาะทางในด้านนี้ ประกอบกับขณะนี้คณะเภสัชศาสตร์ในสถาบันต่างๆ ได้เปิดหลักสูตร Doctor of Pharmacy ซึ่งเน้นการให้บริหารทางเภสัชกรรมมากขึ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และเพิ่มทักษะแก่เภสัชกรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญาโทสาขาเภสัชกรรมคลินิก ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติของระบบต่างๆที่สำคัญ โดยเน้นหนักเรื่องยาที่ใช้กับระบบนั้นๆ

กำหนดการประชุม

ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558

สถานที่ประชุม

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิต จังหวัดขอนแก่น

รูปแบบการประชุม

การบรรยายในหัวข้อต่างๆ

เงื่อนไขพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถนับการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมคลินิก เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบันกำหนด ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ได้ประมาณ 26.55 หน่วยกิต

เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม

เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนประมาณ 180 คน

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน จะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9 พร้อมส่งแบบตอบรับและสำเนาหลักฐานการโอนเงินไปที่หน่วยสนับสนุน การวิจัยและประชุมวิชาการ โทรสาร 0-4320-2137

- ค่าลงทะเบียน คนละ 5,500 บาท ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- และค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท หลังวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา

งบประมาณดำเนินการ

1. งบประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน (จำนวน 180 คนๆ ละ 5,500.- บาท)	990,000 บาท
2. ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายแยกได้ดังนี้	
ค่าตอบแทนวิทยากร	35,000 บาท
ค่าเดินทางไปราชการ	35,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	108,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน	324,000 บาท
ค่าวัสดุ	90,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	10,000 บาท
ค่ารับรองวิทยากร	10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	612,000 บาท

ทั้งนี้ให้สามารถนำค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เภสัชกรโรงพยาบาลมีความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรมคลินิก เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
2. คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ สามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดการทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
3. เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรอย่างต่อเนื่อง